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ประธานคณะท างานฯ 

 ผมใช้พ้ืนที่นี้น าเสนอเรื่องราวของการปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์มาแล้ว 2 ตอน ในตอนแรกได้เล่าให้ฟัง
ถึงท่ีมาที่ไปของการปฏิรูปว่าด้วยกาลเวลาและการเปลี่ยนผ่านของมนุษย์ชาติในศตวรรษนี้ ส่งผลให้เราหัน
กลับมามองบ้านเราใหม่ เพราะข้างบ้านเขาเริ่มจะทิ้งเราไว้ข้างหลังแล้ว จึงจ าต้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์มอง
วันนี้และวันหน้าว่าเราจะอยู่กันอย่างไร และในตอนที่สองได้พยายามจ าแนกแยกแยะให้เห็นว่าหน้าตาของบ้าน
หลังใหมข่องเราจะมีรูปโฉมเช่นไร สิ่งที่คิดจะตอบโจทย์ได้อย่างไร... อย่างไรก็ตามค าถามท่ีได้สดับตรับฟังมา
บ่อยๆ คือเพราะเหตุใดกรมประชาสัมพันธ์จึงไม่ปรับโครงสร้างมาก่อนหน้านี้ หรือปรับโครงร้างใหม่แล้วจะ
ส่งผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ (ของข้าพเจ้า) อย่างไร และ...จะเสร็จไหม ในส่วนของการท าค่างานเชิงลึกหรือ
ปรับระดับต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอ านวยการสูงนั้น มีทั้งที่เป็นค าถามและค าปรามาสมาคู่กันคือจะ
ท าได้หรือ?  ส่วนค าตอบแบบสวยๆ ก็คือ...พยายามคิดบวกเพ่ือมองหาโอกาสในงานยากๆ เสมอ และ...นอกจาก
ความกล้าที่จะยืนหยัด พูดในสิ่งที่เชื่อแล้ว ความกล้ายังรวมถึงการนั่งรับฟังคนที่เห็นต่างอีกด้วย... (วินสตัน 
เชอร์ชิล) และท่ีผมใช้อยู่เสมอคือค าพูดที่ว่า อย่าจ านนกับค าว่าท าไม่ได้และเราต้องมั่นใจว่าจะท าได้ (มาร์ค 
ซัคเคอร์เบิร์ก) 

ถึงวันนี้สิ่งที่คณะท างานได้ด าเนินการไปแล้วแบบคร่าวๆ มีดังนี้ครับ ส่วนที่หนึ่งเรื่องของการปรับ
โครงสร้างหรือในภาษาทางการจะใช้ค าว่าการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อแบ่งส่วนราชการ คณะท างานได้รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 กลุ่มซึ่งได้แยกให้เห็นไว้แล้วในตอนที่ 1 เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม
ตามแนวทางของท่านอธิบดีและเป็นเวทีให้ทุกฝ่ายได้สะท้อนมุมมองของตนสู่พ้ืนที่สาธารณะ ไม่เว้นแม้แต่ท่าน
ที่เห็นต่าง ในเชิงปริมาณอาจจะดูเล็กน้อยแต่หากมองว่าแต่ละท่านเป็นตัวแทนกลุ่มเราพยายามคิดแบบโลกสวย
ว่านั่นคือกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นท าการศึกษา วิเคราะห์ก าหนดรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการว่าจะจัดกลุ่ม
อย่างไร แล้วสรุปรายงานผลผู้บริหารครั้งที่ 1 โดยท่านอธิบดี (พลโทสรรเสริญ แก้วก าเนิด) กรุณาร่วมรับฟังด้วย
ตนเองเพราะให้ข้อคิดค าแนะน าในอีกหลายประเด็น เมื่อได้ข้อสรุปแล้วคณะไปประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา
ส านักงาน ก.พ.ร.เพ่ือรับฟังค าแนะน า ครั้งที่ 1 กลับมาจัดท ารูปเล่มร่างเอกสารค าชี้แจงฯ 327 หน้าเสนอ
ส านักงาน ก.พ.ร.พิจารณา ครั้งแรก ทิ้งระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนคณะท างานไดป้ระชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษา
ส านักงาน ก.พ.ร.อีกครั้งเพ่ือรับฟังค าแนะน า เป็นครั้งที่ 2 คราวนี ้ ก.พ.ร.ขอรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจาก 4 
หน่วยงานประกอบด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เรื่องแผนการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกเป็น
ดิจิทัล และการด ารงอยู่ของโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน  ส านักพัฒนาเทคนิค (สพท.) เรื่องบทบาทภารกิจของกอง
โครงข่ายและทีวีดิจิทัลภาคพ้ืนดินระดับภูมิภาค ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (สพป.) เรื่องภารกิจงาน การ
จดัท าบัตรสื่อมวลชน พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ  และสถาบันการประชาสัมพันธ์ (สปช.) เรื่องการจัด
หลักสูตรและรายละเอียดการเตรียมยกระดับเป็นกอง แล้วจัดท ารูปเล่มร่างเอกสารค าชี้แจงเสนอส านักงาน 
ก.พ.ร.พิจารณา ครั้งที่ 2 เมื่อตอนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา 



ช่วงนี้อยู่ระหว่างการรอคณะที่ปรึกษาพิจารณาข้อมูลจากเอกสารครับ หากทุกอย่างเป็นไปตามก าหนด
ขั้นต่อไปคือการประชุมคณะกรรมการแบ่งส่วนราชการ (การปรับโครงสร้าง) กรมประชาสัมพันธ์ที่มีท่านอธิบดี
เป็นประธาน มีผู้บริหารส านัก กอง และหน่วยงานภายนอก 6 หน่วยมาร่วมรับฟังข้อมูลแล้วจึงเสนอเอกสารค า
ชี้แจงประกอบค าขอปรับโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ เข้า อ.ก.พ.กรมเพ่ือทราบและน าเสนอเอกสารค าชี้แจง
ประกอบค าขอปรับโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ เข้า อ.ก.พ. ส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบ แล้วน าเสนอ
เอกสารเข้าสู่ อ.ก.พ.ร.ที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วษิณุ เครืองาม เป็นประธาน เพ่ือพิจารณา หากว่า
อ.ก.พ.ร.สรุปมติการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไรก็จะส่งกลับมาให้ กปส.พิจารณาอีกครั้งแล้วจึงจะ
น าเสนอเอกสารค าชี้แจงประกอบค าขอปรับโครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ ต่อรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ถ้า ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก็
จะน าไปสู่การประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์มีผลบังคับใช้
ต่อไป 

 ในช่วงที่ผมเรียนไปว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคณะที่ปรึกษาส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาข้อมูลจาก
เอกสารการปรับโครงสร้างนั้น คณะท างานยังคงเดินหน้ากันต่อในส่วนที่ 2 ของงานคือ การจัดท าแบบประเมิน
ค่างานเกณฑ์เชิงลึกต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอ านวยการสูง หรือท า ซี 9 หลังจากที่จัดประชุมชี้แจง
ข้อมูลรายละเอียดแบบประเมินค่างานเชิงลึกแก่ประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัดไปแล้ว ประชาสัมพันธ์
จังหวัดจะส่งแบบประเมินค่างานเชิงลึกและหลักฐานประกอบกลับมาที่ กกจ.เพ่ือประมวลผลข้อมูลเกณฑ์เชิง
ลึก 76 จังหวัด เป็นค่าคะแนนรายจังหวัดและเชิญคณะที่ปรึกษาส านักงาน ก.พ.พิจารณา  ควบคู่ไปกับการ
จัดท าบันทึกค าขอปรับต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอ านวยการสูงตามแบบของ ก.พ. อีกทีมจะจัดท า
รายละเอียด 20 ค าถามจังหวัดตัวอย่าง ในส่วนของผู้บริหารจะพิจารณาแนวทางการยุบเลิกต าแหน่งที่จะน ามา
ปรับปรุงต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด เมื่อเสร็จสิ้นในชั้นนี้เห็นหน้าตาจังหวัดซี 9 แล้วจะน าเอกสารเสนอ
คณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง พิจารณาเอกสารค าขอและประมวลผลในโปรแกรม
ประเมินค่างานเพ่ือพิจารณาผ่าน (๗๒๕ คะแนน) หรือไม่ผ่าน และเสนอผลการพิจารณาให้ อ.ก.พ.กระทรวง
อนุมัติ ซึ่งต้องไปลุ้นมติจาก อ.ก.พ.กระทรวงกันหละครับ. 

 


